



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยได้มีประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวง หรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

(๑) นางพัชรินทร์ ศิลปรัสมิ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานต่อต้านการทุจริต ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.พก.)

เสนอผลงานเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๗๐ และขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่รางวัลเลิศรัฐ เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๙ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

(๒) นางสาวยุรณัฐา มั่งมี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๑ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

/ เสนอ ...

เสนอผลงานเรื่อง โครงการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้รับบริการเพื่อเตรียมพร้อม ออกสู่สังคม สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐ และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๐ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช กองส่งเสริมสิทธิ และสวัสดิการคนพิการ

(๓) นางสาวอารียา นรินทร์ศิลป์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๕ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัด นนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ คนพิการ จังหวัดหนองคาย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาหน่วยงานสู่ “องค์กรคุณธรรม” กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐ และข้อเสนอ แนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง โครงการบูรณาการเพื่อบำบัดฟื้นฟู คนพิการทางจิตเวช และการจัดการรายกรณี เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ คนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงเปิดโอกาส ให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ดำเนินการจัดทำผลงานฉบับสมบูรณ์ตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล จัดส่งให้สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำผลงาน หากเลยระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์และให้มีการคัดเลือกใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ